

Số 2619 /SGDDĐT-GDPT

Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 12 năm 2023

V/v báo cáo giải trình ý kiến cử tri
theo đề nghị tại Công văn số
615/HĐND ngày 16/11/2023 của
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Thực hiện Công văn số 615/HĐND ngày 16/11/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc báo cáo giải trình ý kiến cử tri do UBMTTQVN tỉnh chuyển đến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) báo cáo giải trình các nội dung theo ý kiến của cử tri, cụ thể như sau:

1. Cần kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có giải pháp mang tính chiến lược lâu dài, thiết kế sách giáo khoa do một đầu mối quản lý cả về nội dung, hình thức, chất lượng và giá cả; xử lý nghiêm vấn đề dạy thêm, học thêm tại nhà

Báo cáo giải trình:

a) Kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có giải pháp mang tính chiến lược lâu dài, thiết kế sách giáo khoa do một đầu mối quản lý cả về nội dung, hình thức, chất lượng và giá cả

- Thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội), ngành Giáo dục và Đào tạo đã triển khai thực hiện đổi mới nhiều nội dung, trong đó có thực hiện chủ trương “Một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa” và xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa (SGK).

- Về nội dung kiến nghị này, hiện nay, Bộ GDĐT đang nghiên cứu, xem xét đề tham mưu với Chính phủ, Quốc hội để đảm bảo quy định và phù hợp với thực tiễn.

- Để thực hiện một chương trình, nhiều bộ SGK và xã hội hóa biên soạn SGK và có giải pháp mang tính chiến lược lâu dài, Bộ GDĐT cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và chỉ đạo triển khai có hiệu quả, trong đó quan tâm đến: chất lượng của đội ngũ biên soạn, thẩm định SGK; thực hiện tốt khâu thẩm định giá, phát hành SGK; sớm ban hành quy định mới để thay thế Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT, ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về Quy định lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông để các địa phương sớm xây dựng kế hoạch chỉ đạo triển khai; thực hiện có hiệu quả việc tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; phối hợp, tham mưu đánh giá việc thực hiện chủ trương xã hội hóa trong biên soạn SGK,... từ đó, kịp thời khắc phục những khó khăn, hạn chế; bổ sung, hoàn thiện Chương trình, SGK và hoàn thiện các quy định góp phần thực hiện thành công Nghị quyết đã đề ra.

b) Kiến nghị xử lý nghiêm vấn đề dạy thêm, học thêm tại nhà

- Ngày 16/5/2012, Bộ GDĐT ban hành Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm; ngày 26/8/2019, Bộ GDĐT ban hành Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT về việc công bố hết hiệu lực các Điều 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành quy định về dạy thêm, học thêm. Trên cơ sở các văn bản quy định của Bộ, Sở GDĐT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về dạy thêm, học thêm.

- Sở GDĐT đã phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện quy định, dạy thêm, học thêm theo đúng quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Đối với cấp Tiểu học: Tuyệt đối không tổ chức dạy thêm đối với học sinh tiểu học dưới bất kỳ hình thức nào, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao và kỹ năng sống; không giao bài tập về nhà đối với học sinh đã học 2 buổi/ngày.

- Theo Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT về việc công bố hết hiệu lực các Điều 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm thì một số Điều, khoản về quy định dạy thêm, học thêm ở nhà (ngoài nhà trường) đã hết hiệu lực. Hiện nay, Bộ GDĐT chưa có văn bản quy định mới về việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường; dạy thêm, học thêm chưa được đưa vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện để quản lý. Vì vậy, công tác quản lý dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường ở các địa phương còn gặp những khó khăn, vướng mắc, tạo dư luận trái chiều trong phụ huynh, Nhân dân.

- Trong thời gian tới, để thực hiện nghiêm túc quy định dạy thêm, học thêm, Ngành GDĐT kính đề nghị:

+ UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan tiếp tục phối kết hợp có hiệu quả trong việc chỉ đạo, quản lý; Ngành GDĐT tăng cường việc nâng cao công tác tuyên truyền, nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên thực hiện nghiêm túc các quy định dạy thêm; kịp thời nắm bắt, phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời những trường hợp dạy thêm trái quy định.

+ Bộ GDĐT sớm ban hành thay thế Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT nhằm bảo đảm các quy định quản lý về hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường phù hợp với yêu cầu thực tiễn và các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Công tác chỉ đạo các trường THPT tăng cường tuyên truyền, giáo dục và quản lý chặt chẽ việc học sinh chưa đủ tuổi đi xe máy đến trường, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng gây mất an toàn giao thông

Báo cáo giải trình:

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trong tình hình mới và nhiều văn bản khác chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, của tỉnh; thời gian qua Sở GDĐT đã đặc biệt quan tâm đến công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT. Phối hợp với

Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 285/KH-CAT-SGDĐT ngày 16/12/2022 về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025. Sở đã chỉ đạo các nhà trường việc tuyên truyền, ký cam kết cho học sinh là phải gắn với cha mẹ học sinh, gắn với trách nhiệm của hiệu trưởng nhà trường, cho nên trật tự ATGT của toàn Ngành thời gian qua đã có nhiều tiến bộ rõ rệt. Tuy nhiên ở một số nơi, một số thời điểm vẫn còn tình trạng phụ huynh giao xe cho học sinh chưa đủ tuổi đi xe máy đến trường, có em không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, chưa nghiêm chỉnh tuân thủ tín hiệu giao thông, gây nguy cơ mất an toàn giao thông như cử tri đã phản ánh.

- Để tăng cường nề nếp, kỷ cương trường học, tăng cường xây dựng văn hóa nhà trường, thời gian tới, Ngành tiếp tục tập trung chỉ đạo các nhà trường xây dựng thực chất, hiệu quả “Văn hóa giao thông”; “Công trường ATGT” nhằm chống ùn tắc giao thông giờ cao điểm, tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các Tiểu học tuyên truyền về ý thức tham gia giao thông cho học sinh, hướng dẫn, nhắc nhở cha mẹ học sinh tuân thủ các quy định khi đưa đón con em đi học; đặc biệt chỉ đạo các trường THCS, THPT tăng cường tuyên truyền, giáo dục và quản lý chặt chẽ hơn nữa nhằm khắc phục tình trạng học sinh chưa đủ tuổi đi xe máy đến trường, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, gây mất an toàn giao thông (Còn tình trạng thanh niên đi xe lạng lách, đánh võng bị các cơ quan chức năng xử lý là những thanh niên địa phương, hoặc đi học nghề,...). Ngành tiếp tục gắn thi đua, trách nhiệm của người đứng đầu với việc đảm bảo an ninh trật tự, ATGT, sắp tới Ngành sẽ tiến hành trao tặng trên 28000 mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 toàn tỉnh.

- Ngành Giáo dục đề nghị cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương, các bậc phụ huynh quan tâm đồng hành với Ngành giáo dục trong quản lý, hướng dẫn, giáo dục xây dựng văn hóa giao thông cho thế hệ trẻ.

Trên đây là báo cáo giải trình của Giám đốc Sở GDĐT về ý kiến cử tri do UBMTTQ Việt Nam tỉnh chuyển đến. Sở GDĐT kính đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Phòng CTTT;
- Lưu: VT, GDPT.

GIÁM ĐỐC



Đặng Thị Quỳnh Diệp